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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 
"ขิงแก" พิลกึเออรี่รีไทรครู ของใจจนแลวทําไมยอมเสยีเงินมาก 

 
 

 
 

  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปดเผยถึง ความไมเห็นดวย
การ โครงการเออรี่รีไทรครู วา ในวันศุกรท่ี 14 ก.ย. นี้ จะประชุมผูบริหาร 5 องคกรหลักของ ศธ. เพือ่หารือ
เก่ียวกับโครงการเออรี่รีไทน เนื่องจากขณะนี้ ศธ. ประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรจํานวนมาก จะเห็นไดจาก
ท่ีตนไดลงไปพื้นที่โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายนต จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงเรียนแหงนี้เปนโรงเรยีนขนาดกลาง 
มีครูศิลปะ กับครูวิทยาศาสตรอยางละ 1 คน แตเมื่อครูเกษียณอายุราชการ ตําแหนงดังกลาวนี้ก็ถูกยกเลิกไป
โดยทางโรงเรียนตองจางครูอัตราจางมาสอนแทน แตเมือ่ครูอัตราจางสอบบรรจุท่ีโรงเรียนอื่นไดก็ไปเพราะ
รูสึกวาอยูตรงน้ีก็ไมมั่นคง จึงทําใหการขาดครูเกิดข้ึน  
 
รมว.ศธ. กลาวตอวา โครงการเออรี่รีไทน ไมควรใชกฎเกณฑเดียวกันทุกกระทรวง เพราะครตูามอาชพีตอง
เปนผูท่ีเรียนรูตาม 8 กลุมสาระวิชา เนื่องจากแตละวิชาไมสามารถมาสอนแทนกันได และครูอัตราจางก็ไมควร
มี เพราะอาชีพครูตองสอนอยางตอเนื่อง และตองสะสมประสบการณ ดังนั้นรัฐบาลจะตองพัฒนาครูอยู
ตลอดเวลา หากโรงเรียนจางครูอัตราจางมากก็จะทําใหรัฐบาลสิ้นเปลืองเงิน เพราะหากสงไปอบรม หรือ
พัฒนาความรูไปสุดทายก็ตองออกไปทํางานที่อ่ืนเพราะตําแหนงครูอัตราจางไมมั่นคง  
 
"ย่ิงมีโครงการเออรี่ฯ ย่ิงเพิ่มอัตราเรงใหมีการขาดแคลนครูมากขึ้น และโครงการเออรี่ฯ 2 คร้ังท่ีผานมา ไดมี
ครูขอเขาโครงการถึง 70,000 กวาคน และครั้งนี้ก็มีกระแสมาดวยวาจะมีครูขอรวมโครงการเออรี่ฯจํานวน 
20,000 กวาคน ซ่ึงจะมีผลตอการขาดแคลนครูเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปจจุบันเมื่อมีอัตราเกษียณอายุราชการ
รัฐก็ไมมีการคืนอัตราให 100 % และยิ่งมาใชวิธีซ้ือคนใหออกก็จะเกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษามากขึ้น 
และถาหากรัฐบาลเสียเงินแลวยังสรางปญหาผมก็ไมเห็นดวย ท่ีผานมารัฐบาลบอกวาไมมีเงินจางครูใหม แต
กลับยอมเสียเงิน 9 เทา 10 เทาเพื่อจางใหครูออกไป ผมมองวามันพิลึก" รมว.ศธ. กลาว  
 
ศ.ดร.วิจิตร กลาวตอวา ขณะนี้ ศธ. มแีนวโนมเปนไปไดสูงวาจะไมเขารวมโครงการเออรี่รีไทน หรือหากรวมก็
จะรวมแบบมีเง่ือนไข เปนไดตั้งแตวาเขาเปนบางสาขา หรือคืนอัตราตามที่เออรี่ท้ังหมด เปนตน ซ่ึงยังไมได
ขอสรุปจนกวาจะมีการหารือกันในวันศุกรท่ี 14 ก.ย. นี้  
 
แตถา หาก ศธ. ไมเขารวมโครงการเออรี่รีไทน ครูอาจฟองศาลปกครอง ศธ.ก็สามาารถอธิบายไดวา การที่ 
ศธ.ไมเขารวมโครงการทําไดโดยอาศัยระเบียบของ ก.พ.ท่ีเปดชองไววา ถาเปนสาขาขาดแคลนก็สามารถที่
จะไมเขารวมโครงการนี้ได อยางไรก็ตาม ศธ.ไดเตรียมท่ีจะเสนอเรื่องนี้ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอไมเขารวม
โครงการดังกลาวนี้แลว 

 

ขาวจากหนังสือพิมพแนวหนา  ฉบับประจําวันที่  14  เดือนกันยายน  พ.ศ.2550  หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 


